

แหล่งสนับสนุนทุนภายนอกในการผลิตผลงานวิชาการ

ลำดับ	แหล่งให้ทุน	Theme ของเรื่อง	ระยะเวลาส่ง โครงการ
1	สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) www.onesqa.or.th	การประกันคุณภาพการศึกษา	กรกฎาคม ของทุกปี
2	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสร.) www.thaihealth.or.th	การสร้างเสริมสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย	กรกฎาคม ของทุกปี
3	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุข www.thaiore.com	การสร้างความรู้ด้านการศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาล	กรกฎาคม ของทุกปี
4	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) www.nhso.go.th		กรกฎาคม ของทุกปี
5	สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรศ.) www.songkhlahealth.org		กรกฎาคม ของทุกปี
6	สภาการพยาบาล www.tnc.or.th	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และผลงานวิจัยสามารถนำ กลับมาใช้ในหน่วยงานได้	กลางเดือน ม.ค. , ก.พ. พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี
7	บริษัท เซเรบอส ประเทศไทย จำกัด www.brandsworld.co.th	วิจัยในคลินิก	มิถุนายนของทุกปี
8	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการ ทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้าน การวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน สถาบันอุดมศึกษา	ตุลาคม – พฤศจิกายน พฤศจิกายน - ธันวาคม
9	สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สพน.) http://www.eppo.go.th โทร.0-2612-1555	ศึกษาวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาหรือองค์กร เอกชนที่ไม่มุ่งกำไร	มกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม
10	สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุข กรรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926	ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับด้าน อุบัติเหตุ และสาธารณสุข ซึ่งมีผล ต่อสุขภาพของประชาชน	ตุลาคม – ธันวาคม
11	สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรรมการแพทย์ http://www.thaiantitobacco.com โทร.0-2590-6263-4	โครงการวิจัยเกี่ยวกับการ ควบคุมการบริโภคยาสูบของ ประชาชน และผลกระทบต่อ สุขภาพอันเนื่องจากบุหรี่	กันยายน-ตุลาคม

ลำดับ	แหล่งให้ทุน	Theme ของเรื่อง	ระยะเวลาส่ง โครงการ
12	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) http://www.hsri.or.th โทร.0-2951-1284-93 ต่อ 127	การจัดบริการหรือบริหารงาน สาธารณสุขในด้านต่างๆ ดังนี้ - การพัฒนาโครงสร้างระบบ บริการ - การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ - การพัฒนาคุณภาพบริการ - การประเมินและส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ - การส่งเสริมสุขภาพ - การกระจายอำนาจเพื่อการ พัฒนาการสาธารณสุข - บทบาทของประชาชนและ ประชาสังคมในด้านสุขภาพ - การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อ การปฏิรูประบบสาธารณสุข - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กลุ่มประชากรที่สำคัญ	ตลอดทั้งปี
13	สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.culture.go.th โทร.0-2248-5852 -3	- การคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใน ชุมชนด้านศิลปะการแสดง ด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน ด้าน ประเพณีและพิธีกรรม และภูมิ ปัญญาด้านอาหารการกิน - การคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม ในชุมชน	กรกฎาคม
13	มูลนิธิเวชศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชน ครินทร์ www.thaicne.com โทร. 0-2310-3233	วิจัยทางการแพทย์ วิจัยการพยาบาล วิจัยการสาธารณสุข	กันยายน - ธันวาคม